

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. โรงแยกเข้าน้ำมันปาล์มไม่อุดราคาผลสด
๒. ล้อมคอกนำเข้าหอมหัวใหญ่
๓. ปี ๕๘ ทุเรียนมีผลผลิตเพิ่ม เติลนิวัส
๔. เกาะข่าวเกษตร
๕. ส่งออกไล่ซื้ออย่างตั้งราคาขยับ
๖. ปิตพิงค์วางกรอบสงปัญหาสหกรณ์
๗. เกษตรเลี้ยงหุ้ม ๙,๘๘๗ ล้าน เสริมแข่งแกร่งธุรกิจสหกรณ์
๘. บิ๊กตุ้จัดงานวิถึข้าว วิถึไทย
๙. ประมงขุ้จะปิดอ่าวรมต.ฉุให้ทร.ลย
๑๐. ส่งเสริมผลิต - แปรรูป สินค้าเกษตรปลอดภัย
๑๑. บุริรัมย์ออกแนะวิถึคัดเมล็ดพันธุ์ ส่งเสริมความรู้เกษตรกรปลูกข้าว
๑๒. กสส.จัดงานยิ่งใหญ่ ๙๙ ปีสหกรณ์ไทยรวมน้ำใจปวงประชา  
เปิดขายสุดยอดสินค้าเกษตร
๑๓. ฉัตรชัยสั่งคุมเข้มนอมีนิประมุขข้าว ยันทุกชั้นตอนโปร่งใส - ตรวจสอบได้

หนังสือพิมพ์

- คมชัดลึก  
เติลนิวัส  
  
เติลนิวัส  
มติชน  
กรุงเทพธุรกิจ  
ไทยรัฐ  
มติชน  
ไทยรัฐ  
ไทยรัฐ  
แนวหน้า  
สยามรัฐ  
  
ผู้จัดการรายวัน

\*\*\*\*\*

## โล่งนำเข้าน้ำมันปาล์มไม่จตุราคาผลสด

● สศก.เกาะติดนำเข้าน้ำมันปาล์ม 5 หมื่นตัน พบไม่กระทบราคาซื้อขายผลปาล์มในประเทศ แถมน้ำมันปาล์มขวดราคาต่ำกว่าเพดาน ด้านพาณิชย์ปิดข่าวลือรัฐเตรียมนำเข้าเพิ่ม 8 นายเลิศศักดิ์ รัตระกูลไพบุลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า จากการติดตามสถานการณ์การนำเข้าน้ำมันปาล์ม ตามมติของคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) พบว่า ราคาผลปาล์มสด ณ หน้าโรงงานยังสูงกว่ากิโลกรัมละ 5 บาท ซึ่งเป็นราคาประกันตามมาตรการลดผลกระทบจากการนำเข้าของภาครัฐ โดยช่วงวันที่ 1-23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ราคาผลปาล์มสด ณ หน้าโรงงาน เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 5.82 บาท ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์นี้ อย่างไรก็ตาม ในเดือนมีนาคมต่อเนื่องถึงไตรมาส 2 ปีนี้เป็นช่วงผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมาก จะทำให้ผลผลิตน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้น อาจทำให้ราคาผลปาล์มที่เกษตรกรขายได้ลดลง

นอกจากนี้ สศก.ได้ลงพื้นที่ จ.กระบี่ และสุราษฎร์ธานี เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อติดตามสถานการณ์ผลผลิตปาล์มน้ำมัน

และน้ำมันปาล์ม และติดตามผลกระทบจากการนำเข้าน้ำมันปาล์ม 5 หมื่นตัน โดยได้รับฟังความคิดเห็นจากทั้งบริษัทเอกชน ชุมชนสหกรณ์ และเกษตรกรชาวสวนปาล์ม พบว่าผลผลิตปาล์มน้ำมันเริ่มออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้ จะมีปริมาณมากช่วงเดือนเมษายนต่อเนื่องไปถึงเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งจะทำให้สต็อกน้ำมันปาล์มดิบกลับสู่ระดับปกติ อีกทั้งพบว่ายังคงมีปริมาณน้ำมันปาล์มขวดวางจำหน่ายในโมเดิร์นเทรดจำนวนมาก บางแห่งจำหน่ายในราคาที่ต่ำกว่าราคาควบคุมของกระทรวงพาณิชย์

ด้าน นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงกระแสข่าวในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการปลูกปาล์มน้ำมันว่ารัฐบาลจะพิจารณาให้นำเข้าน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มเติมว่า กรมการค้าภายใน ขอยืนยันว่าไม่มีความจำเป็นต้องนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบจากต่างประเทศอีก เพราะขณะนี้สถานการณ์ปาล์มน้ำมันเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว โดยปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลืออยู่ในภาวะสมดุลกับความต้องการใช้ และผลปาล์มสดหรือปาล์มทะเลขายเริ่มออกสู่ตลาดแล้ว ทำให้ปัญหาการดึงตัวหมดไป

# ล้อมคอกนำเข้าหอมหัวใหญ่

**นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร** อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ได้หารือถึงการแก้ปัญหา ราคาหอมหัวใหญ่ตกต่ำ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือให้กองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นแหล่งเพาะปลูกสำคัญของไทย และกรมศุลกากร เข้มงวดตรวจสอบการลักลอบนำเข้าหอมหัวใหญ่จากต่างประเทศ เพราะสาเหตุราคาหอมหัวใหญ่ในประเทศตกต่ำ มาจากการลักลอบนำเข้าจากจีนจำนวนมาก และยังมี การนำเข้าความการเปิดตลาดภายใต้กรอบองค์การการค้าโลกด้วย

นอกจากนี้ ยังได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการนำเข้า ให้ชะลอการจำหน่ายหอมหัวใหญ่ที่นำเข้ามาออกไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อให้

เกษตรกรผู้ปลูกหอมใหญ่สามารถขายผลผลิตของตนเองได้ เชื่อว่าผู้ประกอบการจะให้ความร่วมมือ เพราะหอมหัวใหญ่สามารถเก็บในท้องเข้าได้นานไม่เน่าเสีย ส่วนกรณีจังหวัดเชียงใหม่ เสนอให้ กชก. อนุมัติเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมใหญ่ที่ประชุม ได้มีมติให้จังหวัดเชียงใหม่ทำตัวเลขให้ชัดเจนมากขึ้น เพื่อนำกลับมาเสนอใหม่อีกครั้ง

**นางอภิรดี ดันตรภรณ์** รพช.พาณิชย์ กล่าวว่ กระทรวงพาณิชย์ ได้เตรียมแผนรับมือสินค้าเกษตรในช่วงหน้าแล้งแล้ว โดยเฉพาะหอมหัวแดง ที่ผลผลิตกำลังออกสู่ตลาดในขณะนี้ ซึ่งคาดว่าไม่มีปัญหาอะไร ส่วนข้าวเปลือกนาปรัง ที่คาดว่าปีนี้มีผลผลิตจะเสียหายจากภัยแล้งประมาณ 7 ล้านตันข้าวเปลือกนั้น พร้อมทั้งได้เตรียมหาอาชีพเสริมไว้ให้เกษตรกรแล้ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เช่น อาจจะให้หัน

ไปทำสินค้าโอท็อป หรือสินค้าชุมชน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ไทยเปิดตลาดนำเข้าหอมหัวใหญ่ ภายใต้ข้อตกลงกรอบองค์การการค้าโลก ครั้งละ 3 ปี ล่าสุดกำหนดการนำเข้าช่วงปี 55-57 ปริมาณในโควตาปีละ 385 ตัน ภายในโควตา 27% และภาชีนอกโควตา 142% ส่วนปี 58 กรม. ยังไม่ได้อนุมัติการนำเข้าสำหรับในไทย แหล่งเพาะปลูกหอมใหญ่แหล่งใหญ่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ คิดเป็นสัดส่วน 88% ของการเพาะปลูกทั้งประเทศ มีความต้องการใช้ในประเทศปีละ 90,000 ตัน ผลิตได้ในประเทศ 50,000 ตัน แต่มีการนำเข้ากว่า 70,000 ตัน ส่วนราคาหอมหัวใหญ่ในประเทศ เบอร์ 1 (ตัดจุก) จากเว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เดือน ก.พ.58 สัปดาห์แรก กก.ละ 10 บาท สัปดาห์ที่ 2 ลดลงเหลือ 9.03 บาท และสัปดาห์ที่ 3 เหลือ 8.03 บาท.

## ปี 58 ทุเรียนมีผลผลิตเพิ่ม

นางบุปผา กุณะอ้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 ชลบุรี เปิดเผยว่า ในปี 2558 พื้นที่ภาคตะวันออกทุเรียนจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีช่วงการออกดอกได้ก่อน และหลวมๆ ส่วนเงาะ มังคุด และลองกองก็ เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน มีฝนตกชุกในฤดูหนาวช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2557 และต่อเนื่องถึง มกราคม-กุมภาพันธ์ 2558 ที่ยังมีฝนตกเป็นระยะตลอดทั้ง 2 เดือน ทำให้การติดผลออกช่อช่อผลไม่ยั้ง

สำหรับผลผลิตโดยรวมในปี 2558 คาดว่าจะมีประมาณ 789,303 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 52,741 ตัน หรือละ 7.15 โดยผลผลิตจะออกมากช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ต่อเนื่องถึงเดือนมิถุนายน ซึ่งในปีนี้จะมียอดทุเรียนที่ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.40 ส่วน มังคุด เงาะ และลองกอง คาดว่าผลผลิตจะลดลงร้อยละ 5.07 4.12 และ 1.31 ตามลำดับ

โดยมังคุดจะลดลงเนื่องจากสภาพดินที่ขรยที่แปรปรวนทำให้ไม่ติดดอก เงาะ ลดลงเนื่องจากเงาะจะติดดอกได้แต่ช่อดอกเล็ก ส่วนลองกองเนื้อที่ให้มีผลรวมลดลงเนื่องจากมีการตัดโค่นลองกองเพื่อปลูกทุเรียนแทนเพราะราคาลองกองลาคต่ำมาหลายปีและมีปัญหาขาดแคลนแรงงานดูแลช่อลองกองรวมทั้งลองกองออกดอกช้าด้วย.

## เกาะ: ข้าวเกษตร

22 เกาะข้าวเกษตรประจำฉบับวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558... ○ นายประกอบ เผ่าพงศ์ สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการตลาดเกษตรกร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2558 เพื่อทราบแนวทางและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งตลาดเกษตรกร ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมถึงเกษตรกรและผู้ผลิตโดยตรง ณ ห้องประชุมห้องกระจก ชั้น 4 ศาลากลาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันก่อน... ○ นายสุพิต อิศรภักดี เกษตรจังหวัดสตูลร่วมโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา เรื่อง "การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายฟอของแผ่นดิน" ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ไร่นาสวนผสม) หมู่ที่ 5 ต.นาโฆ อ.นาโฆ จ.ตรัง โดยมี นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันก่อน... ○ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร ได้แจกจ่ายสัตว์ปีก เป็นไก่ลูกผสมพื้นเมือง พร้อมอาหารและอุปกรณ์การเลี้ยงแก่เกษตรกรจำนวน 728 ราย ในพื้นที่ 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมืองกำแพงเพชร จำนวน 181 ราย อ.ขาณุวรลักษบุรี จำนวน 161 ราย อ.คลองขลุง จำนวน 266 ราย และ อ.พรานกระต่าย จำนวน 120 ราย ส่วนที่เหลืออีก 651 ราย จะแจกจ่าย ในวันที่ 2 มีนาคม 2558 ต่อไป... ○

"กิด ทางไทย"



# ‘ปีติพงศ์’

## วางกรอบสร้างปัญหาสหกรณ์

ทุ่มหมื่นล้านเพิ่ม ๖  
ศักยภาพสหกรณ์ปาล์ม  
น้ำมัน-ข้าว ภายใน5ปี

“ปีติพงศ์”เตรียมถก“ปริติยธร”วาง  
3 ประเด็นหลัก สร้างปัญหาสหกรณ์ สร้าง  
ความเข้มแข็ง หารือบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญ  
เพิ่มอำนาจเจ้าหน้าที่ชัดเจน  
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึง  
การดำเนินการส่งเสริมสหกรณ์ในรอบ 99 ปีที่  
ผ่านมา จากที่มีสมาชิกเพียง 16 คน ปัจจุบัน  
มีถึง 11.27 ล้านคน จำนวน 8.161 สหกรณ์  
ธุรกิจมีมูลค่า 2.25 ล้านล้านบาท สมาชิกที่

เพิ่มขึ้น ทำให้ต้องปรับปรุงการบริหารงาน  
ทุกด้าน เพื่อส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ  
องค์กร โดยจะเริ่มดำเนินการในปีที่ 1.แก้ไข  
กฎหมายสหกรณ์ ประเด็นหลักคือให้สหกรณ์  
ช่วยเหลือกันได้มากขึ้น โดยจะตั้งเงินจำนวน  
หนึ่งที่มาจากระบบการสหกรณ์ที่มีเงินอยู่  
ในระบบจำนวนมาก เป็นเงินกองกลาง เพื่อใช้  
กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ให้อำนาจพนักงาน  
เจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิในการตรวจสอบจัดการ  
สหกรณ์ที่มีข้อสงสัยว่าจะมีปัญหา

ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ปัญหาสหกรณ์ลุกลาม  
อย่างที่เป็นมาในอดีต และพยายามให้การ  
บริหารจัดการของสหกรณ์ มีความคล่องตัว  
รวดเร็วขึ้นเช่นระเบียบปลีกย่อยในการประชุม  
แก้ไขทันสถานการณ์มากขึ้น ถ้าไม่ให้อิสระเลย  
บางครั้งการจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งต้องเรียก  
ประชุมสมาชิกครบถ้วนหมดทำให้ล่าช้าไม่  
สามารถสู้บริษัทได้

2.ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์แก้ไขปรับปรุง  
สหกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพการแข่งขันขึ้น  
โดยเฉพาะการช่วยเหลือสมาชิกในการค้าขาย  
ผลผลิต ปีนี้มี 2 โครงการหลักคือโครงการปรับ  
โครงสร้างการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ  
ผลิตและการตลาดปาล์ม น้ำมันแบบครบวงจร  
ระยะ 5 ปี โดยเริ่มที่ปาล์ม น้ำมันเพราะสหกรณ์  
มีโรงงานปาล์ม น้ำมันขนาดใหญ่พอ มีขีดความ  
สามารถพอสมควรคือเพิ่มผลผลิตจาก 3.3 ตัน  
ต่อไร่เป็น 3.8 ตันต่อไร่ เพื่อให้ได้มาตรฐานใกล้เคียง  
เพื่อนบ้าน เช่น ภูเก็ล เชียงใหม่ อินโดนีเซีย เพิ่ม  
คุณภาพการให้น้ำมัน ให้เพิ่มจาก 17% เป็น

### หวังบรรจุไว้ใน รัฐธรรมนูญเพิ่ม อำนาจเจ้าหน้าที่

20% ใกล้เคียงกับ  
เพื่อนบ้านเพิ่มความ  
เข้มแข็งแก่สหกรณ์  
ให้สมาชิกที่มีพื้นที่  
รวม 3.9 แสนไร่ ทำ  
ปาล์ม ได้ประโยชน์  
จากการซื้อขายน้ำมันของโรงงานสหกรณ์  
“ค่าใช้จ่ายทั้ง 5 ปีอยู่ที่ 3,300 ล้านบาท ใน  
จำนวนนี้ 50 % จะเป็นกู้ยืมในระบบธนาคาร  
เมืองต้นได้หารือไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตร  
และสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) แล้ว เพื่อให้  
กำหนดอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมทั้งการกู้  
ระยะสั้น ระยะปานกลาง คาดว่าจะแล้วเสร็จใน  
2 สัปดาห์ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาปาล์ม น้ำมัน  
เป็นการปรับโครงสร้างระยะยาว ไม่ใช่  
การแก้ระยะสั้นเหมือนการนำเข้าน้ำมัน”  
นายปีติพงศ์ กล่าว

โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการดำเนิน  
ธุรกิจข้าวของสถาบันเกษตรกร ขณะนี้มีสถาบัน  
เกษตรกร 3,000 แห่ง ที่เป็นสมาชิกปลูกข้าว  
จากทั้งหมด 8,000 แห่ง ผลผลิตข้าวเปลือกของ  
สมาชิกประมาณ 11.3 ล้านตันข้าวเปลือก หรือ  
39.7% ของผลผลิตทั้งประเทศ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มขีด  
ความสามารถของสหกรณ์ต่างๆ เพื่อรวบรวม  
ผลผลิตสมาชิกให้มากขึ้น ส่งผลให้สหกรณ์  
เป็นแหล่งรวบรวมและเป็นหน่วยค้าขาย เพิ่ม  
อำนาจต่อรองของเกษตรกรมากขึ้น นอกเหนือ  
จากพวกพ่อค้าที่โรงสี คาดว่าจะรวบรวมข้าว  
จากเดิม 4.5 แสนตัน ไปเป็น 9.48 แสนตัน

ส่วนกรณีข้าวสาร จะเพิ่มเป็น 1.34 แสน  
ตันหรือเพิ่มขึ้นเท่าตัว เพื่อรองรับข้าวเปลือก  
จากสมาชิกได้มากขึ้น สหกรณ์ก็จะเป็หน่วย  
หนึ่งในการแก้ปัญหาตลาดข้าว คาดว่าจะมีค่า  
ใช้จ่าย 5 ปี อยู่ที่ 6,500 ล้านบาท เฉลี่ยปีละ  
กว่า 1,000 ล้านบาทโดย 50 % จะกู้จากกองทุน  
สงเคราะห์เกษตรกร หรือ ธกส.เรื่องนี้จะหารือ  
รายละเอียดอีกครั้ง โดยจะประชุมร่วมกับ  
ม.ร.ว. ปริติยธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี  
วันที่ 9 มี.ค.นี้ จากนั้นจะเสนอให้คณะ  
กรรมการนโยบายเศรษฐกิจและกรมต่อไป

3.กระทรวงเกษตรฯจะผลักดันให้บรรจุ  
ในรัฐธรรมนูญ เรื่องสหกรณ์ ให้มีความเข้มขึ้น  
มากขึ้นโดยจะเสนอให้มีความชัดเจนในถ้อยคำ  
ทางกฎหมาย เพราะเดิมใช้คำว่า“พึง”แต่อีก  
ฉบับบอกว่า “ต้อง” ความหมายต่างกันเราจะ  
ผลักดันให้ใช้คำว่า “ต้อง” ให้อยู่ในรัฐธรรมนูญ  
เพื่อไม่ให้รัฐบาลจะเป็นใครจะต้องสนับสนุน  
สหกรณ์อย่างยั่งยืน เรื่องนี้ได้สั่งให้กรมตรวจ  
บัญชีสหกรณ์ ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์  
พิจารณาเรื่องกฎกระทรวงต่างๆ เกี่ยวกับวิธี  
การตรวจสอบบัญชีว่า ต้องออกกฎกระทรวง  
หรือระเบียบใดๆ สร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้า

นอกจากนี้อยากให้พิจารณาถึงการหัก  
ค่าเสื่อมของสหกรณ์ หลังหากที่มีการลงทุนไป  
แล้วถ้าหักค่าเสื่อมการลงทุนก่อสร้างอาคารใดๆ  
แล้วรายได้สหกรณ์จะหายไปมากในช่วงปีแรก  
ของการลงทุน ทำให้สมาชิกไม่อยากจะลงทุน  
โครงสร้างพื้นฐาน เพราะกลัวไม่ได้เงินปันผล  
เรื่องนี้จะหารือในวันที่ 9 มี.ค.นี้เช่นกัน

## “เกษตร” เล็ง! ทุ่ม 9,887 ล้านบาท เสริมแข่งแกร่งธุรกิจสหกรณ์

นายปิติพงศ์ พิษบุญ ณ อุทยาน รว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้วางแนวทางการส่งเสริมระบบสหกรณ์ในโอกาสครบรอบ ๑๑ ปีสหกรณ์ไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานธุรกิจในการรวบรวมการแปรรูปและวางระบบการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรที่สำคัญของประเทศ ให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่ โดยแนวทางดังกล่าวรัฐบาลจะดำเนินการ ๓ ด้าน ได้แก่ ๑.การแก้ไขกฎหมายสหกรณ์ เพื่อจะทำให้การดำเนินงานของสหกรณ์มีความคล่องตัวมากขึ้น ๒.การสร้างกระบวนการในการตรวจสอบสหกรณ์ ป้องกันเหตุความเสียหายไม่ให้เกิดขึ้น และ ๓.การส่งเสริมให้สหกรณ์มีการดำเนินธุรกิจมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตร ทั้งนี้ ในเบื้องต้นจะเน้นธุรกิจเกี่ยวกับข้าวและปาล์มน้ำมัน เนื่องจากในกลุ่มสินค้าข้าว สหกรณ์เป็นกลุ่มผู้ปลูกข้าวรายใหญ่ของประเทศ โดยมีสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรมากกว่า ๓,๐๐๐ แห่ง มีพื้นที่ปลูกข้าวของสมาชิกกว่า ๒๘ ล้านไร่ คิดเป็น ๔๘% ของพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศ มีปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ ๑๑.๓ ล้านตันข้าวเปลือก หรือคิดเป็น ๑๑% ของผลผลิตข้าวทั่วประเทศ คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณส่งเสริมธุรกิจสหกรณ์รวมประมาณ ๑,๘๘๗ ล้านบาท แบ่งเป็นธุรกิจข้าว ๘,๕๐๐ ล้านบาท และธุรกิจปาล์ม ๓,๓๘๗ ล้านบาท

นายปิติพงศ์ กล่าวว่า สำหรับการส่งเสริมการทำธุรกิจข้าว กระทรวงเกษตรฯ ได้วางโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจข้าวสถาบันเกษตรกรระยะ ๕ ปี คาดว่าจะ ใช้งบประมาณ ๘,๕๐๐ ล้านบาท โดยมีเป้าหมายเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือก ธุรกิจแปรรูปข้าวสาร โดยสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ ๑๙ จังหวัด สถาบันเกษตรกร ๕๐ แห่ง จะต้องเพิ่มปริมาณการรวบรวมข้าวเปลือกจากปี ๒๕๕๗ จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ ตันเป็น ๑๔๘,๐๐๐ ตันในปี ๒๕๖๒ ขณะที่การแปรรูปข้าวสารจะเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๗ จำนวน ๕๓,๐๐๐ ตัน เป็น ๑๓๔,๐๐๐ ตันข้าวสารในปี ๒๕๖๒.

## ส่งออกไล่ซื้อยางดีงราคาขยับ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ นายอำนาจ ปะดิเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการระบายผลผลิตยางพาราในสต็อกของรัฐบาลว่า ขณะนี้ได้ส่งมอบยางในสต็อกรัฐบาลไปแล้วจำนวน 1.5 หมื่นตัน ให้แก่บริษัท ไชน่า โห่หนาน รับเบอร์ ของจีน จากที่ส่งมอบครั้งแรก 2,000 ตัน เมื่อช่วงสิ้นปี 2557 โดยยางที่ส่งมอบครั้งนี้เป็นยางเก่าในสต็อกตั้งแต่ปี 2555 ทั้งนี้ การส่งมอบยางต้องบริหารจัดการให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้กระทบต่อราคายางในประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาถือว่าทำได้ดี ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงปิดกรีดยาง ไม่มีน้ำยางมากนัก ทำให้ผู้ส่ง

ออกเข้ามาไล่ซื้อยางพาราจากเกษตรกรแข่งกับรัฐบาล ส่งผลให้ราคาในตลาดปรับตัวสูงขึ้น โดยราคาซื้อขายวันเดียวกันนี้ ราคายางแผ่นดิบรมควัน ชั้น 3 ราคาที่ภาครัฐเข้าซื้ออยู่ที่ 63.15 บาท/กก. ราคาตลาดอยู่ที่ 61.45 บาท/กก. ราคาส่งออก 61.45 บาท/กก. ขณะที่ราคาน้ำยางอยู่ที่ 47 บาท/กก.

“ที่ผ่านมายังไม่ได้มีการส่งมอบยางเพิ่ม เพราะเกรงกันว่าราคายางจะตกลง จึงชะลอออกไปก่อน จากนั้นเป็นช่วงปิดกรีดยางจะเร่งส่งมอบยาง แต่จะส่งมอบได้เท่าไร เป็นไปตามกลไกธุรกิจที่ต้องตกลงกันสองฝ่าย ต้องเป็นความต้องการของผู้ซื้อด้วย” นายอำนาจกล่าว



## ‘บักตู’จัดงาน‘วิถีข้าว วิถีไทย’

<sup>๒</sup> เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.เรณู ตั้งจิตวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานการประชุมการจัดงาน “วิถีข้าว วิถีไทย Thai rice : Thainess” เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (คสช.) มีนโยบายให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สสน.) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดกิจกรรมหมุนเวียน ส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพของไทย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์พืชผลการเกษตรและช่วยเหลือเกษตรกรไทย ซึ่งการจัดงานวิถีข้าว เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากการจัดงานตลาดนัด

กล้วยไม้คุณภาพและตลาดน้ำวิถีไทยคลองผดุงกรุงเกษม ที่มีกำหนดจัดถึงวันที่ 1 มีนาคมนี้ ทั้งนี้ งานวิถีข้าวจะจัดขึ้นเป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม-5 เมษายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00-18.00 น. ที่บริเวณถนนด้านข้างทำเนียบรัฐบาล เริ่มตั้งแต่บริเวณสะพานอรทัยถึงประตู 8 ทำเนียบรัฐบาล ภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจกว่า 80 บูธ เช่น นิทรรศการเทิดพระเกียรติ นิทรรศการข้าว ไฮไลต์หัตถกรรมข้าวไทย การเพิ่มมูลค่าให้กับข้าว การจำหน่ายข้าวคุณภาพของไทยและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีข้าวเป็นวัตถุดิบ การจำหน่ายข้าวราคายุติธรรม ฯลฯ โดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานในวันที่ 5 มีนาคม เวลา 17.00 น.

# ประมงขู่จะปิดอ่าว รมต.ควมให้ทร.ลุย

## ประชุมสมาคมประมงถึงเครียด

ประชุมสมาคมการประมง  
แห่งประเทศไทยเดือด กลุ่มผู้ประ-  
กอบการแก้ปัญหาเรื่องแรงงาน  
ประมงที่หายากจนต้องพึ่งพา  
แรงงานต่างด้าว และหนุนให้เปิด  
จดทะเบียนแรงงาน ★ มีต่อหน้า 6

## ประมงขู่

☆ ต่อจากหน้า 1

ช้างค้าวภาคประมงพร้อมขู่ปิดอ่าวหากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข รมว.แรงงานจูงกักสวนกลับอย่างอุกทักทำจริงจะสั่งกองทัพเรือขู่

ที่โรงแรมปรินซ์ตัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 ก.พ. พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.แรงงานกล่าวในการเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยว่า ปัญหาประมงและการค้ามนุษย์เป็นเรื่องที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญ เจ้าหน้าที่ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ออกตรวจแรงงานในเรื่องประมงทะเลอย่างเข้มงวด ทำให้ลดปัญหาไปได้มาก และภายในสัปดาห์นี้จะเรียกเจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานใน 22 จังหวัดชายทะเล เข้ามาทำความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติการตรวจแรงงานในเรื่องประมงทะเลให้ชัดเจน ปัจจุบันคนไทยไม่สนใจทำงานประมง จึงต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าว แต่ที่ผ่านมามีบริษัทจัดหางานบางส่วนฉวยโอกาสเอาเปรียบแรงงาน จึงต้องดูแลให้ถูกต้อง และจะหารือกับคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ ด้านแรงงาน (กนร.) ให้พิจารณาเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในภาคประมง หลังครบกำหนดพิสูจน์สัญชาติในวันที่ 31 มี.ค.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.สุรศักดิ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการประมงที่เข้าร่วมสัมมนา แสดงความคิดเห็น และได้มีการขอให้ภาครัฐช่วยในเรื่องอาชญาบัตรเรือเนื่องจากที่ผ่านมากรมประมงไม่ได้เปิดให้ยื่นเอกสารเพื่อทำอาชญาบัตรเรือทำให้บางลำไม่มี หรือเป็นอาชญาบัตรที่ผิดประเภท เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบจะถูกจับกุม ผู้ประกอบการส่วนใหญ่อยากปฏิบัติให้ถูกต้องกฎหมาย จึงอยากขอให้เปิดทำอาชญาบัตรเรือ รวมทั้งให้พิจารณาออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้คำนึงถึงนายจ้างด้วย เนื่องจากปัจจุบันแรงงานที่นำไปจดทะเบียนมีบัตรถูกต้องเรียบร้อยหนังสือฝั่งไปหมด ทำให้ผู้ประกอบการเดือดร้อน จึงต้องใช้แรงงานที่ไม่มีเอกสาร เมื่อเจ้าหน้าที่ออกตรวจพบจึงถูกดำเนินคดี และอยากให้ผ่อนผันการจับกุมก่อนจะเปิดจดทะเบียนแรงงานประมงรอบใหม่

พล.อ.สุรศักดิ์ได้ชี้แจงว่า ในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถสั่งให้ละเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายได้ เรื่องใดที่เป็นหน้าที่ของกระทรวงแรงงานจะรับไปพิจารณาและประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องใดที่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานอื่นจะส่งต่อไปให้ช่วยกันแก้ไข ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการบางส่วนพากันส่งเสียงแสดงความไม่พอใจ พร้อมกับคว่ำไมโครโฟนขู่จะประท้วงด้วยการปิดอ่าวเพราะหาก

ถูกจับกุมจะออกเรือไปหาปลาไม่ได้ ทำให้ พล.อ.สุรศักดิ์ถึงกับฉุนเฉียว บอกอย่ามาสั่งหรือขู่ปิดอ่าว ตนไม่ชอบ หากทำจริงจะให้กองทัพเรือเข้าไปจัดการ ตนมารับฟังปัญหา และให้เกียรติทุกคนอย่างมาๆกัน พร้อมตัดพ้อด้วยว่า ได้คุยกับ พล.อ.ประยุทธ์ว่า มาคืนความสุขให้ประเทศ แต่ตัวเองทุกข์หนัก เพราะเอาทุกขคนอื่นมาไว้ที่ตัวเองหมด จึงขอให้เข้าใจการทำหน้าที่ให้อยู่บนความถูกต้อง

**ส่งเสริมผลิต-แปรรูป  
สินค้าเกษตรปลอดภัย**

**ฯ** นายเศรษฐี อนุบาล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบายในการปรับกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจากวิถีชีวิตสภาพแวดล้อม ทำให้ระบบการค้าข้าวสารแบบบรรจุถุงเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อผู้บริโภค สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการจึงจัดอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจรให้กับเกษตรกรกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน ๓๕๓ กลุ่มใน ๓๖๓ ตำบลใน ๑๖ จังหวัด โดยนำข้าวหอมปทุมธานีเข้ามาแปรรูปเป็นข้าวสารบรรจุถุงขนาด ๕ กิโลกรัมที่เพาะปลูกในพื้นที่อำเภอบางบ่อ โดยตรงมีการรวมกลุ่มเป็นศูนย์ข้าวชุมชนชาย โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยจะนำมาวางขายตามร้านค้าในพื้นที่อำเภอบางบ่อและตลาดนัดสินค้าเกษตรต่อไป.



## **บุรีรัมย์ออกแนะวิธีคัดเมล็ดพันธุ์ ส่งเสริมความรู้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สร้างมาตรฐานการผลิต-มูลค่าเพิ่ม**

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตร จ.บุรีรัมย์ ได้ลงให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ต.กัณฑ์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เกี่ยวกับวิธีการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิแท้และสมบูรณ์ ก่อนจะนำไปเพาะปลูกในฤดูกาลผลิตหน้า พร้อมทั้งได้แนะนำให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ในระยะไม่เกิน 2-3 ปี ทั้งควรหันมาใช้วิถีชีวิตการทำนาแบบดั้งเดิม โดยการเกี่ยวมือแทนการจ้างรถเกี่ยวข้าว

ทั้งนี้เนื่องจากพบว่า ผลผลิตข้าวของเกษตรกรในปีการผลิต 2556/57 ที่ผ่านมา มีปัญหาข้าวแดงปนมากถึงร้อยละ 30 ของผลผลิตทั้งจังหวัดกว่า 1 ล้าน 3 แสนตัน พื้นที่ปลูกกว่า 3 ล้าน 3 แสนไร่ ทำให้เกษตรกรที่มีข้าวแดงปนขายได้ราคาต่ำ และหากรายใดมีข้าวแดงเจือปนมากโรงสีบางแห่งก็จะไม่รับซื้อ ทำให้เกษตรกรต้องเสียโอกาสและขาดรายได้จากการขายผลผลิต ประกอบกับทางรัฐบาลไม่ได้มีโครงการรับจำนำข้าวหรือประกันรายได้เช่นที่ผ่านม ดังนั้น เกษตรกรควรจะหันมาปรับเปลี่ยนตัวเอง เพื่อให้สามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่คุ้มทุน

นายวันชัย ทิพย์อักษร เกษตร จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า นอกจากให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ออกให้ความรู้แก่เกษตรกรในการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้ว ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดยังได้มีการส่งเสริมจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนกระจายทั้ง 23 อำเภอ เพื่อเป็นจุดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีให้กับเกษตรกรในราคาสมาชิก ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป และเชื่อว่าหากเกษตรกรปรับเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ หันมาใช้วิถีชีวิตการทำนาแบบดั้งเดิมโดยการใช้มือเกี่ยว ก็จะสามารถลดปัญหาข้าวแดงปน ทำให้ขายได้ราคาสูงอย่างแน่นอน

## กสส.จัดงานยิ่งใหญ่'๙๙ ปี สหกรณ์ไทย รวมน้ำใจปวงประชา' เปิดขายสุดยอดสินค้าเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน "๙๙ ปี สหกรณ์ไทย รวมน้ำใจปวงประชา" ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าถวายพ่อของแผ่นดิน" รณรงค์เกษตรกรใช้น้ำพอเพียง พร้อมเผยแพร่งานสหกรณ์ครบรอบ ๙๙ ปี ขณะที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ นำสินค้าคุณภาพมาตรฐานมาจำหน่าย คาดสร้างเม็ดเงินให้ขบวนการสหกรณ์ไม่ต่ำกว่า 10 ล้าน

กทม. : นายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน "๙๙ ปี สหกรณ์ไทย รวมน้ำใจปวงประชา" ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าถวายพ่อของแผ่นดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมทวมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 พร้อมมอบโล่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับภาคประจำปี 2558 และนักสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยมี นายโอกาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนหน่วยงาน

ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้นำขบวนการสหกรณ์ ร่วมพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

นายอำนาจกล่าวว่า การจัดงาน "๙๙ ปี สหกรณ์ไทย รวมน้ำใจปวงประชา" ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าถวายพ่อของแผ่นดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ และพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านสหกรณ์ ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนเรื่องการสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และการทำให้สหกรณ์เป็นองค์กรธุรกิจของเกษตรกร ที่จะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่า และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพสินค้า รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาอุปสรรค

## “ฉัตรชัย” ลังคุมเข้มนอมินีประมูลข้าว ยันทุกขั้นตอนโปร่งใส-ตรวจสอบได้

ASTVผู้จัดการรายวัน - “ฉัตรชัย” มั่นใจประมูลข้าวรอบ 2 อีก 1 ล้านตัน มีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลจำนวนมากแน่ ยันได้กำหนดเงื่อนไขใหม่ คุมเข้มนอมินีแอบเข้ามาประมูล “ดวงพร” แจงวิธีการประมูลข้าว ปรับปรุงขั้นตอนประมูลใหม่ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยัน 2 ข้าราชการถูกขโมยเลี้ยวจู่จู่ก็ ยังไม่ลาออก ต้องรอผลประชุมเอก.กระทรวงฯ ก่อน เอกชนคาดรอบนี้ คนประมูลไม่มาก

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การเปิดประมูลข้าวแบบยกคลังครั้งที่ 2/2558 ที่จะเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาวันที่ 5-6 มี.ค.นี้ กรมการค้าต่างประเทศได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมเสนอราคา เพื่อป้องกันปัญหาตัวแทนอำพราง (นอมินี) เข้ามาประมูลข้าว โดยเฉพาะเป็นนอมินีให้แก่บริษัทที่ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปป.ช.) ชี้มูลความผิดการซื้อข้าวในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (จู่จู่) มาร่วมประมูลอีก โดยหากการตรวจสอบพบว่าบริษัทใดเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงไปยังบริษัทที่ถูกชี้มูล ก็จะตัดสิทธิไม่ให้เข้าร่วมประมูลทันที

“คาดว่า การประมูลข้าวครั้งที่ 2 จะมีผู้สนใจเสนอราคาจำนวนมากเหมือนกับครั้งแรก โดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งผลักดันระบายออกจากสต็อกที่มีอยู่ 17-18 ล้านตันให้หมดภายใน 2 ปี ตามแผนที่กำหนด” พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวในการชี้แจงรายละเอียดการเปิดประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลครั้งที่ 2/2558 ให้แก่ภาคเอกชนที่สนใจ ว่า การเปิดประมูลข้าวครั้งนี้ เป็นการเปิดประมูลแบบยกคลัง ในปริมาณรวม 1,008,837 ตัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าวขาว 5% ประมาณ 762,700 ตัน คิดเป็น 75% ของข้าวที่นำมาเปิดประมูลทั้งหมด ซึ่งเป็นชนิดข้าวที่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศยังมีความต้องการซื้อสูง ส่วนที่เหลือเป็นข้าวขาว 10% ข้าวขาว 15% ข้าวขาว 25% ข้าวเหนียวขาว 10% และปลายข้าวขาวแฉ้ววันเลิศ จาก 124 คลังใน 33 จังหวัด

โดยการเปิดประมูลครั้งนี้ กรมฯ ได้มีการปรับปรุงขั้นตอนการประมูลให้มีความสะดวกและเรียบร้อยมากขึ้น โดยได้กำหนดให้ผู้สนใจเข้าร่วมยื่นซองเอกสารคุณสมบัติในวันที่ 5 มี.ค. 2558 เพื่อตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติให้แล้วเสร็จ โดยเพิ่มให้กรมการค้าภายในและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มาร่วมตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอชื่อ เพราะการประมูลครั้งนี้ผ่านมาตรวจพบบางบริษัทเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตการระบายข้าว และหลังจากนั้นจะตัดประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาชื่อที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ในวันที่ 6 มี.ค. 2558 พร้อมเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเวลา 09.00-10.30 น. และจะเปิดซองเสนอชื่อตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ กรมฯ ยังคงยึดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์เดิม โดยเฉพาะการประกาศมูลค่าขั้นต่ำต่ำก่อน เพื่อให้ผู้เสนอชื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา และใช้เป็นข้อมูลในการแข่งขันการประมูล ซึ่งผู้เสนอชื่อมูลค่าสูงสุดในแต่ละคลังที่ผ่านเกณฑ์แล้ว กรมฯ จะรวบรวมเสนอประธานกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประมูลก่อนยื่นยื่นการซื้อต่อไป ซึ่งเป็นแนวทางที่ทุกฝ่ายยอมรับว่ามีความโปร่งใส และคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลจำนวนมากเช่นที่ผ่านมา

นางดวงพรกล่าวถึงกรณีมีข่าวว่านายทิมพร นาหวรรทัต รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และนายอัครพงศ์ ทิพย์ชระ อดีตผู้อำนวยการสำนักบริหารการค้าข้าว ได้ยื่นใบลาออกจากราชการว่า ไม่เป็นความจริง ทั้ง 2 คนยังมกทำงานตามปกติ เพราะคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) กระทรวงพาณิชย์ยังไม่ได้ประชุมเพื่อพิจารณาในกรณีนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปป.ช.) ชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรงกรณีการขายข้าวจู่จู่ โดยคาดว่าจะมีการประชุมในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน มี.ค. ซึ่งสามารถพิจารณาโทษได้ เพียงปลดออกกับไล่ออก และข้าราชการทั้ง 2 คนมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน

ส่วนการเรียกค่าเสียหายจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกรณีโครงการจำหน่ายข้าวนั้น กรมฯ อยู่ระหว่างการหารือกับ ป.ป.ช. และกระทรวงการคลัง ถึงแนวทางการประเมินค่าความเสียหายเพื่อตรวจสอบความเสียหายเกิดขึ้น เนื่องจากมีบุคคลหลายระดับที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ จึงต้องดำเนินการอย่างรอบคอบและเป็นไปตามกฎหมาย

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า การเปิดประมูลข้าวครั้งที่ 2 ของรัฐบาล จะได้รับความสนใจจากภาคเอกชนลดลง เนื่องจากขณะนี้ความต้องการตลาดชะลอลง จากปริมาณผลผลิตที่มีมาก และการแข่งขันด้านราคา โดยขณะนี้ราคาข้าวไทยแพงกว่าข้าวเวียดนามประมาณตันละ 50 เหรียญสหรัฐ ทำให้แข่งขันได้ยากขึ้น และคาดว่าจะมีการประมูลครั้งนี้ รัฐบาลน่าจะขายได้ประมาณ 4 แสนตัน จากทั้งหมด 1 ล้านตัน ■